

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV**

### **I. Giới thiệu về bản thân**

Họ và tên: **ĐOÀN THỊ THANH TÂM**

Cấp bậc: Trung tá

Chức vụ: **Đội trưởng Đội Pháp chế và quản lý khoa học, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Bình**

Đơn vị công tác: Công an tỉnh Quảng Bình.

**II. Nhận định khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh; đánh giá những khó khăn và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2026**

Giai đoạn 2021 - 2026, theo dự báo Quảng Bình tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị để phát triển kinh tế- xã hội, trên lĩnh vực kinh tế, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp từng bước khẳng định được vai trò là ngành kinh tế trọng điểm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ và hiện đại hơn; chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng lên; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, thông thoáng hơn; một số dự án mang tính động lực đang được triển khai tích cực sẽ tạo nền tảng, động lực cho Quảng Bình tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn.

Tuy vậy, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, Việt Nam hội nhập quốc tế hết sức sâu rộng hơn, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng không ít những thách thức, việc thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ làm tăng sức ép đối với phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, đầu tư. Tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặt ra những khó khăn lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đối với tỉnh ta, kinh tế phát triển chưa bền vững; việc cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và tập trung hồi phục nền kinh tế sau đại dịch Covid -19 đòi hỏi nguồn lực lớn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến việc phát triển kinh tế xã hội; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá; trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... Những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

### **III. Chương trình hành động của bản thân**

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho Nhân dân và là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, là cơ quan giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó Đại biểu Quốc hội phải xác định rõ trách nhiệm của mình để tham gia xây dựng Luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để làm được điều đó phải có Chương trình hành động cụ thể, tôi xây dựng và

theo đuổi Chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, như sau:

1. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe, thu thập, tiếp thu và phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình vì dân, vì nước. Nguyên đem hết khả năng, trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để xứng đáng là người đại biểu của cử tri, của Nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với cái sai, với các tệ nạn tiêu cực trong xã hội nhất là tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

3. Đi sâu, đi sát, nắm bắt thực tế việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh Quảng Bình, nghiên cứu những nhu cầu thực tiễn cuộc sống của Nhân dân để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và tham gia phát biểu, xây dựng pháp luật, chính sách phù hợp với tình hình phát triển từng vùng miền của đất nước, nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng miền nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng, từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật một cách đồng bộ, công khai, minh bạch, để thực hiện đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

4. Tích cực thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các chức năng của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tập trung đề xuất hoặc phản biện các dự án luật; thúc đẩy việc ban hành và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo vệ người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, bảo vệ quyền con người, quyền công dân nói chung; việc thể chế hóa và thí điểm các chính sách cải cách nhằm tạo tính đột phá trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực tiễn, khả thi để Quốc hội và Chính phủ giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri quan tâm.

5. Với cương vị Đội trưởng Đội Pháp chế và quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất tăng cường công tác pháp chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện dân chủ; tham gia góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật, các cơ chế chính sách, trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn chồng chéo, không phù hợp nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động trong các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân, bảo vệ quyền con người, đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực

tiến và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Tham mưu đề xuất nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an, đặc biệt là việc cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian, chi phí đi lại của người dân, của doanh nghiệp; tham mưu thực hiện tốt việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để Nhân dân cùng giám sát thực hiện.

Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các Bộ luật, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân nhất là trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

6. Là ứng cử viên nữ và hiện nay với cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở vì vậy, tôi dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề có liên quan đến gia đình, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe sinh sản, đào tạo, nâng cao trình độ cho nữ giới; vấn đề bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững. Tôi sẽ tham mưu lồng ghép vấn đề giới vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới; tham mưu thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe đối với phụ nữ, chăm sóc, bảo vệ người già, trẻ em.

Là một người mẹ có con đang độ tuổi đi học, tôi cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo theo hướng chuyển một nền giáo dục chú trọng kiến thức sang một nền giáo dục chú trọng dạy phương pháp, kỹ năng trên nền tảng kiến thức chuyên môn cần thiết để phát triển năng lực người học và giáo dục phẩm chất đạo đức, dạy làm người.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công và luôn mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội để tôi có điều kiện thực hiện tốt Chương trình hành động của mình, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển quê hương Quảng Bình nói riêng và của đất nước nói chung.